

Số: 60 /CV-YDC

V/v: Phối hợp tổ chức đào tạo chuẩn hóa
Chương trình đào tạo Cao đẳng
Y sỹ đa khoa, Y học Cổ truyền

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 1 năm 2023

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam được thành lập theo quyết định số 962/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định đổi tên số 1879/QĐ-LĐTĐ ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhà trường có trụ sở chính tại: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, các địa điểm đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội...

Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam định hướng phát triển các ngành mũi nhọn thuộc khối ngành sức khỏe với cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo thực hành hiện đại và đội ngũ giảng viên uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác giảng dạy, nhà trường đã có những thành quả nhất định trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề. Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng xây dựng và mở rộng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường, cơ sở y tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu để liên tục cập nhật chương trình đào tạo nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề cao.

Theo hướng dẫn của LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH số 15/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023, “Người được cấp văn bằng đào tạo y sỹ trình độ trung cấp sau ngày 31 tháng 12 năm 2026 thì không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ”, vì vậy chức danh y sỹ đa khoa phải được chuẩn hoá trình độ Cao đẳng để đáp ứng nhu cầu về năng lực trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam là một trong những Trường đầu tiên của cả nước được cấp phép đào tạo trình độ Cao đẳng Y sỹ đa khoa và Y học Cổ truyền. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, chuẩn hoá cán bộ đang công tác tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam kính đề nghị Quý lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp tiến hành rà soát, tiến cử các cán bộ Y tế trực thuộc tham gia khoá học Cao đẳng Y sỹ đa khoa, Y học Cổ truyền do Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam đào tạo và cấp bằng.

Khi được chấp thuận chủ trương, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam cam kết thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức lớp đào tạo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà trường rất mong được quý đơn vị quan tâm, xem xét, phối hợp tổ chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: **Ban Truyền thông và Tuyển sinh**

Điện thoại: **0966.988.638 – 0918.861.889**

Website: <https://ydvnam.edu.vn>

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu: VT.



ThS. Nguyễn Văn Ánh